

'มมส'จัดงาน'วันอนุรักษ์ควายไทยฯ' กระตุ้นจิตสำนึก-ช่วยกันเลี้ยงไว้คู่เกษตรกรไทย

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย เครือข่ายคนรักควายมหาสารคาม และเครือข่ายคนรักควายภาคอีสาน จัดโครงการวันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ที่บริเวณสวนหย่อมด้านหลัง MSU OUTLET มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.ประยุทธ์ ศรีวิไล ศึกษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ "วันอนุรักษ์ควายไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงควายไทยอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญควาย, การแสดงควายแสนรู้ โชว์พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ควายไทย, นิทรรศการควายไทย, ตรวจสุขภาพควายไทย, ประกวดภาพวาดควายไทย, ประกวดร้อยกรอง และประกวดควายสวยงาม 10 รุ่น, การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะศิลปกรรมศาสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ แก้ววังชัย ประธานเครือข่ายคนรักควายภาคอีสาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 14 พ.ค.ของทุกปีเป็น "วันอนุรักษ์ควายไทย" เนื่องจากเป็นวันที่ "ในหลวง รัชกาลที่ 9" มีพระราชดำริสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคควายไทยเป็นครั้งแรก ทุกภาคส่วนจึงร่วมกันจัดโครงการในวันนี้ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่อง จากปี 2548 ที่มีจำนวนมากถึง 1.6 ล้านตัว แต่ปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึง 700,000 ตัว อาจจะเป็นเนื่องจากประชาชนมีความต้องการบริโภคเนื้อโคมากกว่า การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนามีการใช้เครื่องจักรกลแทนการใช้แรงงานควาย เกษตรกรที่เลี้ยงควายไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก จึงให้ความสนใจในการเลี้ยงดูน้อย ขาดการปรับปรุงพันธุ์ที่ดี ขาดการควบคุมป้องกันกำจัดโรคที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตต่ำลง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ควายไทยลดลงเป็นจำนวนมาก

ด้าน รศ.ดร.ประยุทธ์ ศรีวิไล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังว่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยทุกภาคส่วนตระหนักถึงมูลค่าและคุณค่าของควายไทย ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตคนกับควายไทยเหมือนในอดีต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยให้มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้มีจำนวนมากขึ้นและคงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

ส่วน ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย ในฐานะคณะผู้จัดงานกล่าวว่า งานนี้ มมส เชิญผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงควายและนำควายงามสายพันธุ์พื้นเมืองจากทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น โดยมีมูลค่ารวมกันแล้วกว่า 40 ล้านบาท โดยเฉพาะเจ้าพันธุ์ล้านควายงามจาก จ.ขอนแก่น ที่มีมูลค่าถึง 2 ล้านบาท มาแสดงให้ผู้สนใจได้ชมอย่างใกล้ชิด รวมถึงบุชนิทรรศการให้ความรู้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงควายจากผู้เลี้ยงตัวจริง และเทคนิควิธีการเลี้ยงสมัยใหม่จากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย